

Uống thuốc phá thai trong bao lâu thì hết chảy máu? Hiểu đúng để không sợ hãi

Uống thuốc phá thai là phương pháp được ứng dụng khá thường gặp vì tính an toàn và tỉ lệ thành công khá cao. Tuy vậy, hiện trạng xuất huyết âm đạo sau thời điểm bỏ thai khiến nhiều phụ nữ cảm giác sợ hãi. Vậy uống thuốc phá thai trong bao lâu thì hết xung huyết? Văn bản dưới đây sẽ giúp các phái nữ hiểu đúng về giải pháp này, tìm hiểu ngay.



Tìm hiểu về phương pháp phá thai nội khoa

Phá thai nội khoa hay uống thuốc phá thai, là cách hoàn tất thời kỳ mang thai nội khoa đình chỉ thai nghén mà không cần can thiệp tiểu phẫu vào buồng tử cung của nữ giới. Phương pháp bỏ thai này chỉ ứng dụng đối với một số bào thai từ 4 - 7 tuần tuổi, khi đã làm tổ ở dạ con & thai sống. Giải pháp này được đánh giá là khá mau chóng, an toàn & tỷ lệ đạt được kết quả cao lên đến 98%.

Hiện giờ, loại thuốc tránh thai được gắn kết dùng quen thuộc nhất là Mifestad và Misoprostol. Trong đó, Mifepristone có tác dụng làm ngừng sự tiến triển của thai nhi, làm mềm dạ con & đưa tử cung vào hiện trạng chuyển dạ. Còn Misoprostol sẽ có lợi ích đẩy mạnh co thắt tử cung & đẩy thai nhi ra phía ngoài như trường hợp hồng thai tự nhiên.

Sau thời điểm dùng thuốc, cơ thể phụ nữ sẽ nhìn thấy một số dấu hiệu như ra máu âm đạo & đau thắt ở khu vực hạ vị do dạ con co thắt để đẩy bào thai ra ngoài. Đó là một số biểu hiện chứng tỏ bỏ thai thành công. Khi túi thai ra hết, trạng thái xuất huyết sẽ giảm dần & tự hết. Tuy nhiên, vẫn cần khám lại theo lịch hứa của thầy thuốc chuyên khoa để thăm khám lòng dạ con.

Dù cho biện pháp uống thuốc phá thai tương đối an toàn, song sẽ thích hợp đối với một số người mắc bệnh lý về tim mạch, có tiểu sử tắc động mạch chủ, mất máu, mất cân bằng đông máu, bệnh lý về tuyến thượng thận hoặc kích ứng với thành phần của thuốc bỏ thai.

Uống thuốc phá thai lâu không thì hết chảy máu?

Trên thực tế, cách bỏ thai nào cũng sẽ có xảy ra tình trạng ra máu ở âm đạo. Uống thuốc phá thai cũng đều bên cạnh hiện tượng xuất huyết âm đạo & đau nhẹ ở vùng hạ vị do tử cung bị kích thích co bóp. Đây là một số triệu chứng cho thấy việc dùng thuốc đình chỉ thai nghén đã thu được thành quả tốt, vì thế, một số phụ nữ không cần quá lo lắng.

Tóm lại, uống thuốc phá thai trong bao lâu thì hết chảy máu? Thông thường, hiện tượng xuất huyết sau khi sử dụng thuốc phá thường sẽ lâu ngày dao động trong 2 tuần. Lượng kinh nguyệt sẽ ra cao hơn vào một vài ngày đầu rồi sẽ thuyên giảm và tự ngừng hẳn giống như chu kì kinh nguyệt. Tuy vậy, vẫn có nhiều trường hợp sẽ tiếp diễn trạng thái xuất huyết âm đạo lâu ngày hơn bình thường do nhiều nguyên nhân như:

- Số tuần tuổi bào thai: biện pháp uống thuốc phá thai thường chỉ áp dụng giới hạn đối với thai nhi từ 4 - 7 tuần tuổi. Tuổi thai càng lớn thì quá trình tử cung co bóp và đẩy bào thai ra ngoài cũng vẫn kéo dài hơn, do đó, hiện tượng xuất huyết cũng tốn kém hơn.
- Sức khỏe của chị em phụ nữ: Đối với những người có sức khỏe tốt, quá trình hồi phục sau khi kết thúc thai kỳ thường sẽ nhanh hơn & thời điểm chảy máu cũng ngắn hơn so với người có sức khỏe thể chất yếu.
- Tác dụng phụ của thuốc: có những trường hợp có thể sẽ phản ứng nhẹ với một vài đối tượng của thuốc đình chỉ thai nghén khiến thời gian ra máu cũng lâu ngày lâu hơn.

Nếu thấy tình trạng ra máu âm đạo diễn ra trong thời gian kéo dài với lượng máu nhiều và phải thay băng liên tiếp trong khoảng 2 giờ. Một số nữ

cần phải đến gặp bác sĩ ngay để được chuyên gia xét nghiệm & có cách can thiệp kịp thời.

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/uong-thuoc-pha-thai-bao-lau-thi-co-tac-dung-va-ra-tui-thai>

Nguyên do gây ra hiện trạng ra máu lâu ngày khi phá thai nội khoa

Trạng thái chảy máu âm đạo kéo dài có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên do riêng biệt, ví dụ như::

- Bội nhiễm dạ con: một số trường hợp sử dụng thuốc tránh thai nhưng dạ con co bóp yếu khiến bào thai không thể đẩy ra bên ngoài & bị bỏ lại trong tử cung. Lâu ngày có thể gây ra nhiễm trùng và gây các biểu hiện như nhiệt độ cơ thể tăng cao, đau bụng và chảy máu âm đạo lâu ngày.
- Rối loạn đông máu: trường hợp thai lưu trong dạ con chớ nên nhận biết & có biện pháp giải quyết kịp thời có thể gây nên hiện trạng rối loạn đông máu. Khi đó, thân thể sẽ mắc phải trạng thái khó cầm máu gây ra xuất huyết nhiều, thậm chí là gây nên băng huyết & tác động đến tính mạng.

Bởi vì thế vậy, những phái nữ không nên tùy tiện mua & dùng thuốc đình chỉ thai kỳ tại gia. Thay vào đó, hãy tìm đến trung tâm chăm sóc sức khỏe uy tín để được xét nghiệm & có giải pháp can thiệp hữu hiệu.

Chảy máu kéo dài do uống thuốc phá thai có hại gì không?

Ngoài vấn đề uống thuốc phá thai bao lâu thì hết chảy máu thì việc chảy máu lâu ngày sau thời điểm đình chỉ thai nghén có sao không cũng rất được quan tâm tìm hiểu. Qua đó, nếu như tình trạng xuất huyết kéo dài chớ nên xử trí kịp thời có thể gây nên các nguy cơ như:

- Thiếu máu nghiêm trọng: hiện trạng xung huyết kéo dài với một lượng máu không ít có thể gây mất máu nghiêm trọng. Khiến các phái nữ rơi vào hiện trạng suy kiệt, hạ huyết áp, xây xẩm mặt mày và choáng ngất.
- Bị bệnh viêm phụ khoa: xuất huyết âm đạo kéo dài khiến vùng bẹn luôn trong trạng thái ẩm thấp nên dễ bị vi khuẩn xâm nhập. Khi rửa

ráy sai phương pháp có thể gây nên viêm nhiễm âm đạo, viêm cổ tử cung,...

- Ảnh hưởng đến chức năng sinh nở: nếu lơ là xem thường & không can thiệp sớm khi có bất thường trong thân thể sẽ khiến hiện trạng trở nên trầm trọng và khó chữa. Có khi còn có thể dẫn đến vô sinh & khó đậu thai về trong thời gian sắp tới.

Vì thế, khi nhận biết trạng thái xuất huyết âm đạo lâu ngày sau uống thuốc phá thai, phụ nữ cần tới trung tâm y tế để được thăm khám, định vị nguyên nhân & can thiệp ngay từ giai đoạn đầu.

Một vài điều cần lưu ý sau thời điểm phá thai nội khoa

Sau thời điểm sử dụng thuốc đình chỉ thai nghén, những chị em cần tuân thủ một vài chỉ dẫn sau giúp đảm bảo sức khỏe khôi phục mau chóng:

- Sắp xếp nhiều thời gian tĩnh dưỡng & sinh hoạt theo hướng dẫn của bác sĩ;
- Tránh làm việc nặng và không khâu vá nặng ít ra 2 tuần đầu sau thời điểm phá thai;
- Rửa chỗ kín thật sạch & thường xuyên thay băng, kiêng thụt rửa sâu trong âm đạo;
- Bổ đắp toàn bộ dinh dưỡng, nhất là là nhóm thực phẩm giàu sắt như thịt bò, thịt heo, trứng, sữa & những loại rau củ quả.

Vấn đề cấp thiết đặc biệt cần tuân thủ theo lịch hẹn tái khám của chuyên gia để thăm khám trạng thái đẫy mô thai sau thời điểm sử dụng thuốc. Hãy đến trung tâm y tế ngay khi trông thấy biểu hiện khác thường để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Phá thai nội khoa tại phòng khám đa khoa Thái Hà

Phá thai nội khoa tại phòng khám đa khoa 11 Thái Hà được tiến hành một biện pháp an toàn và chuyên nghiệp giúp đảm bảo sức khỏe của nữ giới. Phác đồ này được thực hiện dưới sự theo dõi của các chuyên gia có thâm niên và được giúp đỡ bởi đội ngũ y tế chăm sóc chu đáo tận tình.

Bác sĩ trước khi bắt đầu quá trình uống thuốc phá thai sẽ thực hiện một cuộc xét nghiệm kỹ càng giúp bảo đảm rằng biện pháp này là hợp lý với

tình trạng sức khỏe chi tiết của người bị bệnh. Người bị bệnh sẽ được chia sẻ toàn bộ tin tức về lộ trình, một số tác dụng phụ có thể xuất hiện, & cách chăm sóc sau thời điểm phá thai.

Quy trình uống thuốc phá thai thường gồm có việc sử dụng một hoặc nhiều loại thuốc theo mách nước của bác sĩ chuyên khoa. Ngay sau, phụ nữ sẽ được để ý nghiêm ngặt trong thời kỳ nguyên tắc giúp bảo đảm chưa có vấn đề nào diễn ra. Đội ngũ y tế sẽ luôn chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ và trả lời mọi câu hỏi của bệnh nhân.

Phòng khám đa khoa 11 Thái Hà cam kết đem đến cho nữ giới không những là dịch vụ phục vụ sức khỏe cơ thể mà lại là sự giúp ích tâm trạng và an ninh tuyệt đối trong lúc quyết định và thực hiện uống thuốc phá thai.

Mong rằng một số giới thiệu từ nội dung trên đây sẽ giúp bạn giải đáp cho nghi vấn uống thuốc phá thai bao lâu thì hết chảy máu. Nói chung, việc dùng biện pháp nạo phá thai cần thiết phải có sự theo dõi và chỉ dẫn của thầy thuốc chuyên khoa để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cơ thể. Trong mọi tình huống, bạn đừng nên tự ý mua & sử dụng thuốc khi chưa có khuyến nghị của bác sĩ.

Địa chỉ phá thai ở hà nội <https://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi>

Phòng khám đa khoa nào tốt ở Hà Nội
<https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-da-khoa-tai-ha-noi>

Giá phá thai bằng thuốc <https://phathaithaiha.webflow.io/post/pha-thai-1-thang-tuoi-bang-thuoc-va-chi-phi>

<https://phathaithaiha.webflow.io>

Chất lượng phòng khám đa khoa Thái Hà
<https://phathaithaiha.webflow.io/post/phong-kham-da-khoa-thai-ha>

Social phòng khám đa khoa 11 Thái Hà:
<https://www.facebook.com/phong.kham.da.khoa.thai.ha.hn>